

Số: /UBND-NC

Sơn Động, ngày tháng 4 năm 2024

V/v tăng cường lắp camera
giám sát an ninh để phòng
ngừa tội phạm

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn

Thực hiện Đề án số 257/ĐA-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về “Triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên phạm vi toàn tỉnh” (Đề án) và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh; UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong đó có sự quan tâm, vào cuộc tích cực của UBND các xã, thị trấn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các hộ gia đình; kết quả: Đã có 11 xã, thị trấn quan tâm bố trí kinh phí và vận động xã hội hóa lắp đặt được tổng số 103 camera giám sát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn gồm (Cẩm Đàn 13 camera; Đại Sơn 12 camera; Vân Sơn 08 camera; Yên Định 27 camera, thị trấn Tây Yên Tử 10 camera, Phúc Sơn 05 camera; Tuấn Đạo 10 camera, Thị trấn An Châu 06 camera; Giáo Liêm 04 camera; Dương Hưu 04 camera, Lệ Viễn 04 camera); Chủ tịch UBND huyện biểu dương các địa phương nêu trên đã quan tâm tập trung thực hiện tốt việc triển khai sớm lắp đặt camera, đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả.

Trong thời gian vừa qua, hệ thống camera đã phát huy hiệu quả tích cực, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm pháp luật, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, qua hệ thống camera cơ quan chức năng đã kịp thời trích xuất 465 lượt giúp làm rõ 12 vụ án, trên 60 vụ việc liên quan đến ANTT và trật tự an toàn giao thông; đồng thời phát hiện nhiều vấn đề nghi vấn mất ANTT tại các địa phương từ đó chủ động có phương án, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa đấu tranh xử lý kịp thời không để hình thành các điểm, đối tượng phức tạp gây nguy hại cho tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình tội phạm hiện nay, từ tình hình thực tế với số lượng camera còn rất mỏng, chưa đảm bảo giám sát được nhiều địa bàn phức tạp, trọng yếu, các tuyến đường thông với các xã trong và ngoài huyện. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND các xã: Long Sơn, Vĩnh An, An Bá, Hưu Sản, An Lạc, Thanh Luận nghiên cứu, bố trí kinh phí và vận động các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và toàn thể Nhân dân trên địa bàn ủng hộ kinh phí lắp đặt camera trên các tuyến đường liên thôn, liên xã và địa điểm công cộng có nguy cơ mất ANTT trên địa bàn.

2. Giao UBND các xã: Yên Định, Đại Sơn, Phúc Sơn, Cẩm Đàn, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Giáo Liêm, Lê Viễn, Dương Hưu và thị trấn Tây Yên Tử, thị trấn An Châu tiếp tục bố trí kinh phí và vận động ủng hộ kinh phí lắp đặt bổ sung camera các vị trí trọng yếu tiềm ẩn phức tạp trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục sự cố để đảm bảo hệ thống camera hoạt động liên tục.

Kết quả thực hiện của UBND các xã, thị trấn báo cáo Chủ tịch UBND huyện qua Công an huyện (*Đội Kỹ thuật hình sự, Công an huyện*) **trước ngày 30/6/2024** (có đề cương báo cáo kèm theo).

Giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Công an tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Trọng